

TSEทะลุ500เมก แดกสู่ไพรเวตPPA

#TSE #ทันทัศน์ - TSE วางหมากปี 2567

กำลังผลิตไฟฟ้าฟุ้งทะลุ 500 เมกะวัตต์ ซึ่ง
โควตาขายไฟ กกพ. เฟส 2 พ่วงแดกไลน์
ธุรกิจขายไฟฟ้าแบบไพรเวตพีพีพีเพื่อเพิ่ม เสริม
พอร์ตระยะยาว แคมป์กึ่งปี 2566 ผลงาน
ทำนิวไฮ เก็บเกี่ยว →→→ **อ่านหน้า 8**



ขายไฟฟ้าฟุ้งทะยาน

ดร. แคท ลีน มา ลีน นท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซลาร์
เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้ม
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566
คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น “โครงการโอนิโกเบ
(Onikoube)” กำลังการผลิตตามสัญญา
ขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าญี่ปุ่น 133
เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
(มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัท
คาดว่าจะผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2567 จะ
ขยับขึ้นไปอยู่ที่มากกว่า 500 เมกะวัตต์
(MW) หลังบริษัทได้มีการเข้าร่วม
ประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รอบ 2 ของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ประกอบกับมีการขยายฐานธุรกิจใหม่
เพิ่มเติม นอกเหนือจากโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ

● ปีหน้ากำลังผลิตทะลุ 500 เมกะวัตต์

สำหรับการประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ในรอบ 2 นั้นมีทั้งหมดจำนวน
3,668.5 เมกะวัตต์ ซึ่งทาง TSE ได้มีการยื่นประมูลรับซื้อ
ไฟฟ้าไปทั้งหมดราว 400 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทหวังได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าดำเนินการไม่ต่ำกว่า 100 เมกะวัตต์
เพื่อเสริมพอร์ตกำลังผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้น คาดได้เห็น
ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ช่วงกลางปี 2567

พร้อมกันนี้ ทาง TSE อยู่ระหว่างการศึกษา
โครงการ Waste to Energy หรือการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานจากขยะเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้มีการเจรจากับ
ผู้เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ ซึ่งมีกำลัง
การผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อขยายกำลังผลิตไฟฟ้าให้
มากขึ้น หวังช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วย

ขณะที่ปัจจุบันทาง TSE มีกำลังผลิตและขายไฟฟ้า
ในมือเพิ่มขึ้นเป็น 374.86 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2565 ที่ราว 286.2 เมกะวัตต์ หลังช่วงที่ผ่านมา
บริษัทชนะประมูลงานโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รอบที่ 1 เป็นจำนวน 88.66 เมกะวัตต์เข้ามา
เพิ่มเติม อีกทั้งยังมองหาโอกาสในการเข้าควบรวมกิจการ
(M&A) โครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ (โซลาร์) และระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) เพื่อขยายฐานธุรกิจให้กว้างขึ้น

● รุก Private PPA

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มรุกธุรกิจ Private PPA
(Private Power Purchase Agreement) หรือ
ข้อตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสง
อาทิตย์ติดตั้งบนอาคาร รวมไปถึงการติดตั้งบนบ่อน้ำ (Solar
Floating) ของผู้ประกอบการธุรกิจแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์การลงทุน การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึง
การบำรุงรักษา อีกทั้งยังมีการรับประกันผลตอบแทนสัญญา
ตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือองค์กร โดยองค์กร
ไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรยังสามารถ
เลือกรูปแบบการติดตั้งและการบริหารค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับการใช้งานขององค์กร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารายย่อย
และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสำหรับการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
เพื่อผลกำไรในการดำเนินธุรกิจที่มากขึ้นในระยะยาว ซึ่ง
ตั้งเป้ากำลังผลิตในส่วนนี้อยู่ที่ปีละ 20 เมกะวัตต์

● ปีนี้ผลงานนิวไฮ

ส่วนทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 บริษัท
ยังคงเป้าหมายได้รวมปีนี้ (รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า) จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Onikoube ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว
ในไตรมาส 2/2566 ที่ผ่านมานอกเหนือจากการชนะ
ประมูลงานโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
รอบที่ 1 เป็นจำนวน 88.66 เมกะวัตต์แล้ว

ทั้งนี้จากการสำรวจมูลค่าทางบัญชี ของบริษัท
ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE
ล่าสุดอยู่ระดับ 3.01 บาท (อิงข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ 30 ก.ย. 2566) 📈